

## เวียดนามระล่า... พ่อค้าข้าวแอฟริกาตีจาก... เหตุข้าวไทยราคาถูกลง

ส่วนการต่างประเทศ

สำนักยุทธศาสตร์การเกษตร วิจัยประเมินผล และส่งเสริมกิจการพิเศษ

ผู้ประกอบการค้าข้าวเวียดนามเปิดเผยเมื่อวันพุธ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) ว่า ราคาส่งออกข้าวของไทยในสัปดาห์นี้ ซึ่งอยู่ในระดับราคาที่ต่ำใกล้และระดับราคาต่ำสุดในรอบ ๑๓ เดือน ของช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้พ่อค้าผู้นำเข้าข้าวของแอฟริกาจำนวนมากหันไปให้ความสนใจที่จะนำเข้าข้าวจากไทยแทนการนำเข้าข้าวจากเวียดนาม ก่อให้เกิดภาวะซบเซาทางการค้าข้าวในเวียดนาม โดยราคาเสนอขายข้าว ๕% ของไทย ราคา เอฟ โอ บี (FOB) ในวันพุธ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) อยู่ที่ระดับ ๓๔๕-๓๔๘ เหรียญสหรัฐ ต่อดัน โดยระดับราคาต่ำสุดในรอบ ๑๓ เดือน ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ ๓๔๕-๓๕๐ เหรียญสหรัฐ ต่อดัน

โดยตามความเห็นของผู้ประกอบการค้าข้าวบางราย สถานการณ์ราคาข้าวที่อยู่ในระดับต่ำดังกล่าว น่าจะเป็นผลกระทบจากภาวะการณ์ที่มีฝนตกอย่างค่อนข้างต่อเนื่องเมื่อเร็วๆ นี้ ทำให้เกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต ด้วยเกรงว่าผลผลิตจะเสียหายและขายได้ราคาต่ำ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการค้าข้าวรายหนึ่งซึ่งอยู่ในกรุงเทพฯ เห็นว่าราคาข้าวของไทยมีแนวโน้มที่จะทรงตัว จากการที่เกษตรกรรอจมีความล้นเหลือที่จะขายข้าว หลังจากที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้การช่วยเหลือชาวนาโดยมาตรการชะลอการขายข้าว

ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทย และเวียดนาม เป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับที่ ๒ และ ๓ ของโลก รองจากอินเดีย การที่ราคาข้าวของไทยมีระดับราคาต่ำลง ได้สร้างความหวังกังวลต่อผู้ส่งออกข้าวของเวียดนาม โดยราคาเสนอขายข้าว ๕% ของเวียดนาม ราคา เอฟ โอ บี (FOB) เมื่อวันพุธ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) ได้ลดลงมาอยู่ที่ระดับ ๓๕๐ เหรียญสหรัฐ ต่อดัน จากที่เคยอยู่ ณ ระดับราคา ๓๕๐-๓๕๕ เหรียญสหรัฐ ต่อดัน เมื่อวันพุธของสัปดาห์ที่แล้ว โดยผู้ประกอบการค้าข้าวที่เป็นกิจการของต่างชาติรายหนึ่งในกรุงโฮจิมินห์ เห็นว่าขณะนี้ราคาข้าวของไทยอยู่ในระดับต่ำ และสร้างความสนใจให้กับพ่อค้าผู้นำเข้าข้าวจากแอฟริกา โดยสัปดาห์ที่แล้ว พ่อค้าผู้นำเข้าข้าวจากแอฟริกาได้หันไปนำเข้าข้าวจากไทยและปากีสถานแล้ว เวียดนามเองก็ดูเหมือนจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถจะทำอะไรได้ เนื่องจากได้มีการเก็บข้าวไว้ในสต็อกค่อนข้างมากแล้ว ดังนั้น ผู้ส่งออกข้าวของเวียดนามควรจะต้องเร่งระบายข้าวในสต็อกของตน เพื่อรองรับข้าวในฤดูกาลผลิตใหม่ รวมทั้งอาจต้องลดราคาข้าวให้ต่ำลงเพื่อเตรียมการรองรับผลผลิตฤดูกาลผลิตใหม่ที่ใกล้จะออกสู่ตลาด โดยเกษตรกรเวียดนามจะเริ่มต้นเก็บเกี่ยวข้าวรอบการผลิตฤดูหนาวต่อฤดูใบไม้ผลิ ในเขตพื้นที่ผลิตบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นแหล่งออข้าวอู่น้ำที่สำคัญของประเทศ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป ซึ่งเป็นรอบการผลิตที่มีปริมาณผลผลิตข้าวมากที่สุด

อนึ่ง โอกาสในการขยายการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาก็น่าจะไม่สดใส เนื่องจากการคาดการณ์สภาวะการณ์ตลาดธัญพืช ซึ่งคาดว่าสหรัฐอเมริกาจะมีผลผลิตธัญพืชในปีนี้อุดมสมบูรณ์สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากกว่าที่คาดหมาย ผนวกกับสต็อกธัญพืชที่มีอยู่ค่อนข้างมาก และสถานการณ์เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ค่อนข้างดีของประเทศในทวีปอเมริกาใต้ น่าจะเป็นปัจจัยขัดขวางการฟื้นตัวสูงขึ้นของราคาธัญพืช ยิ่งไปกว่านั้น เป็นที่หวังวิตกว่าการพ่ายแพ้การเลือกตั้งของ นางฮิลลารี คลินตัน จากพรรคเดโมแครต ในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดี จะส่งผลให้โอกาสทางการเกษตรเผชิญความเสี่ยงเชิงลบด้านราคา โดย นายโดนัลด์ ทรัมป์ จากพรรคริพับลิกัน ได้ช็อกโลกด้วยชัยชนะเหนือนางฮิลลารี คลินตัน ในการเลือกตั้งเมื่อวันอังคาร (๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) ที่ผ่านมา เป็นการยุติการปกครองประเทศโดยพรรคเดโมแครตที่ครองอำนาจต่อเนื่องยาวนาน ๘ ปี และส่งผลให้สหรัฐอเมริกาก้าวสู่เส้นทางเดินใหม่ ซึ่งยังไม่มี ความชัดเจนว่าจะก้าวเดินไปในทิศทางใด